

## การดำเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ข้อที่ 1 คือ ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศไทยกับ Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (คณะกรรมการมาตรฐานอาหารของโครงการร่วมเอฟ เอ โอ ดับบลิว เอช โอ) รวมทั้งพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานอาหารนั้น เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานอาหารฯ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 11 ขึ้นที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 1976 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จึงได้มีมติให้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมผู้ที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ

1. ศาสตราจารย์ อมร ภูมิรัตน์  
ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรรมการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหาร ฯ
2. นางบุญล้อม ทิวยานนท์  
ผู้อำนวยการกอง กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานอาหาร ฯ
3. นายชูพงศ์ อังคไพโรจน์  
ผู้ช่วยทูตการพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม
4. นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร  
เลขานุการตรี (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำ  
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม
5. นายไพรัช เลหาพันธ์  
ผู้ช่วยทูตการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องปริมาณดีบุกในน้ำผลไม้ ซึ่งผู้แทนประเทศไทยได้คัดค้านและขอแก้ไขจาก 150 ส่วนในล้านส่วนเป็น 250 ส่วนในล้านส่วน มีประเทศผู้ผลิตอื่น ๆ สนับสนุน เป็นผลให้ที่ประชุมยินยอมให้แก้ไขได้ และเรื่องอาหารทารก ซึ่งเกี่ยวกับร่างมาตรฐานที่กำหนดมานั้นไม่รัดกุมเท่ากับมาตรฐานของประเทศไทย และประเทศไทยไม่สามารถจะรับมาตรฐานตามร่างได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น นอกจากนี้มีเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศในภาคพื้นเอเชีย (Food Standard Regional Conference for Asia) และเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องเข้าไปมีส่วนสำคัญในคณะกรรมการมาตรฐานอาหารของ เอฟ เอ โอ และดับบลิว เอช โอ ด้วยคือ

### 1. เรื่องสืบเนื่องจากการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศในภาคพื้นเอเชีย

การสัมมนาในเรื่องดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยโครงการร่วมมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ และดับบลิว เอช โอ เมื่อวันที่ 8-15 พฤศจิกายน 1975 ที่กรุงเทพมหานคร โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้ได้เสนอไปแล้วในหนังสือข่าวกรมวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 81 และรายงานการสัมมนาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็นเอกสาร CX/ASIA 75/9

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานด้วยความสนใจ พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นโดยสรุปว่า การสัมมนาได้ประสบผลสำเร็จด้วยดี และจะมีประโยชน์ในเวลาต่อไป ในโอกาสนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานสำหรับเอเชียขึ้น คือ Dr. Leong แห่งมาเลเซีย ให้รับหน้าที่นี้ นับแต่ต้นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11

จนถึงสิ้นการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 12 ซึ่งจะ  
เป็นเวลาประมาณ 2 ปี

ตามที่ได้ออกแถลงการณ์ไว้ในการประชุมคณะกรรมการ  
ครั้งที่ 10 ว่าจะมีการก่อตั้งคณะกรรมการประสาน  
งานสำหรับเอเชีย (Coordinating Committee for  
Asia) ขึ้นหลังจากการสัมมนาเรื่องมาตรฐานอาหาร  
ระหว่างประเทศในภาคพื้นเอเชียแล้ว แต่เนื่องด้วย  
คณะกรรมการฯ ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  
จึงได้จัดงบประมาณสำหรับการประชุม คณะกรรมการ  
ประสานงานสำหรับเอเชียเพียง 1 ครั้ง ในปี 1976/  
1977 และเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้เสนอต่อที่  
ประชุมว่า สมควรที่จะมีประเทศสมาชิกรับเป็นเจ้าภาพ  
การประชุม

ผู้ประสานงานสำหรับเอเชีย เห็นว่าควรจะได้มี  
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสำหรับเอเชีย  
ครั้งแรกในปลายปี 1976 แต่ยังไม่เป็นที่ตกลงกัน คณะ  
กรรมการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุม Ad hoc สำหรับ  
ประเทศในกลุ่มเอเชีย ซึ่งมาร่วมประชุมคณะกรรมการฯ  
ขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 1976 ระหว่างการประชุม  
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11 นั้นเอง เพื่อให้ประ-  
เทศสมาชิกได้มีโอกาสหารือเตรียมการประชุมคณะ  
กรรมการประสานงานสำหรับเอเชียครั้งแรก

ในที่สุดคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดตั้ง  
คณะกรรมการประสานงานสำหรับเอเชียขึ้นโดยกำหนด  
การเป็นสมาชิกและหน้าที่ดังนี้

**การเป็นสมาชิก (membership)**

ผู้ที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯ คือประเทศ  
ที่เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของ เอฟ เอ โอ และ  
ดับบลิว เอช โอ ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ  
โครงการมาตรฐานอาหาร (Codex Alimentarius  
Commission) และอยู่ในภาคพื้นเอเชีย

**หน้าที่ (functions)**

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารการประสานงานใน  
การทำร่างมาตรฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคพื้นเอเชียและ  
บริหารงานอื่น ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายหรือเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการมาตรฐานอาหารฯ

และตามที่ได้กำหนดงบประมาณไว้แล้วนั้น การ

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสำหรับเอเชียครั้ง  
แรกจะมีขึ้นประมาณต้นปี 1977 หรือต้นปี 1978

**2. การเลือกตั้งผู้แทนภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมใน  
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

ประเทศที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนภูมิภาคเข้าร่วม  
ในคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการฯ คือ

- Africa - ประเทศ Kenya
- Asia - ประเทศไทย
- Europe - ประเทศ เซโกสโลวาเกีย
- Latin America - ประเทศ บราซิล
- North America - ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- South West Pacific - ประเทศนิวซีแลนด์

ผู้แทนเหล่านี้จะเข้าร่วมในคณะกรรมการบริหาร  
ของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารฯ ตั้งแต่สิ้นการ  
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11 จนถึงสิ้นการ  
ประชุม ครั้งที่ 13 ขณะนี้ได้กำหนด การประชุมคณะ  
กรรมการฯ ไว้ 2 ปี ต่อครั้ง จึงประมาณได้ว่าผู้  
แทนในคณะกรรมการบริหารชุดนี้จะทำหน้าที่ต่อไปเป็น  
เวลาประมาณ 4 ปี

ประเทศไทยเคยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนภูมิภาค  
เอเชียมาวาระหนึ่ง คือวาระที่แล้วมา การได้รับเลือก  
ครั้งนี้จึงเป็นวาระที่สองติดต่อกัน ขณะนี้ประเทศ  
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียมีทั้งหมด 26 ประเทศ

คณะกรรมการบริหารนี้ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร  
ของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารฯ เช่น พิจารณา  
แผนงานต่าง ๆ ศึกษาปัญหาพิเศษ และช่วยหาทางส่งเสริม  
สนับสนุนให้โครงการต่างๆ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการฯ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  
คณะกรรมการบริหารฯ นอกจากจะประกอบด้วยผู้  
แทนกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังประ-  
กอบด้วย ประธานและรองประธานของคณะกรรมการฯ  
ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานและรองประธานของ  
คณะกรรมการบริหารอีกด้วย

การที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่ม  
ประเทศเอเชียในคณะกรรมการบริหารเป็นวาระที่ 2 จึง  
ถือได้ว่าเป็นเกียรติที่นานาประเทศได้มอบให้แก่ประเทศ  
ไทยอีกวาระหนึ่ง.

